

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>มติชน</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2559 ถึงการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นวันที่ 7 ส.ค.นี้ ว่า ได้รับข้อมูลว่า แท้ก็รายหนึ่งบอกผู้โดยสารว่าไม่ต้องไปลงประชามติ เพราะทำให้สิทธิ์ 30 บาท เรียนฟรี 15 ปีหายไป</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ สำนักงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการแปรงานวิจัยสุขภาพสู่การปฏิบัติ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯเปิดเผยว่า สปสช.ได้เชิญนักวิชาการและนักประชาสัมพันธ์ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบัตรทอง โดยได้จัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบในอีก 5 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหญ่ 5 ข้อ เชื่อว่าจะนำไปสู่การสร้างจุดสมดุล ความพึงพอใจระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการได้ โดยได้นำเสนอต่อบอร์ดสปสช.แล้ว</p>
<p>เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>เพจชมรมแพทย์ชนบท</p>	<p>การปฏิรูประบบสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มงคล ณ สงขลา อธิการบดี สธ. กล่าวถึงการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ว่า ปัญหาหลักระบบสุขภาพประเทศอยู่ที่การบริหารจัดการด้านบริการ ที่ยังบริหารรูปแบบเดิม ทำให้การบริการยังจำกัด ทั้งสถานที่ ห้องตรวจวินิจฉัย เครื่องมือแพทย์ ไม่สมดุลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงการรักษาเหมือนเดิม ทางออกจึงต้องกระจายอำนาจ เปิดให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมพัฒนาหน่วยบริการ แต่เป็นเรื่องยากเพราะสธ.หวงอำนาจ ยกตัวอย่าง รพ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ที่พร้อมออกนอกระบบ แต่ต้องล้มไป เนื่องจากกลัวว่าจะทำให้ รพ.ในสังกัดออกนอกระบบหมด ดังนั้นความสำเร็จในการกระจายอำนาจจึงต้องสั่งการจากระดับนโยบาย และต้องหาวิธีไม่ให้ถูกขัดขวางจากส่วนกลาง</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>สปสช.รับรางวัลดีเด่น</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นและรางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ ประจำปี 2559 จัดโดยกระทรวงการคลัง</p> <p>นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปีนี้สปสช.ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น ประเภทกลุ่มเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และ 2.รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ ซึ่งมอบให้กองทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นต่อเนื่อง 5 ปี โดยสปสช.ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ เป็นครั้งที่ 2</p>
<p>บ้านเมือง เดลินิวส์</p> <p>ข่าวสด ไทยโพสต์</p> <p>โพสต์ทูเดย์ บ้านเมือง</p>	<p>การพัฒนาด้านสาธารณสุขกับเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการบรรยายการพัฒนาด้านสาธารณสุขกับเศรษฐกิจ ว่า สธ.ควรเป็นแกนหลักร่วมกับภาคเอกชนและ สถานศึกษา ในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม งานด้านสาธารณสุขที่สามารถสร้างเป็นธุรกิจและช่วยเศรษฐกิจประเทศได้มีทั้งการสนับสนุน เมดิคัลฮับ เกษตร อาหาร และยาสมุนไพร สปา ซึ่งส่งให้หลายหน่วยงานร่วมกันทำได้</p> <p>สธ.ต้องเน้นการเข้าถึงดูแลสุขภาพประชาชนโดยอาศัยกลไกจากหลายหน่วยงานที่มี และไม่ควรทำงานซ้ำซ้อน อยากรู้เรื่องแก้ปัญหาความล่าช้าในการออกไปอนุญาตของ อย. โดยเฉพาะยาที่หมดสิทธิบัตรและเอกชนสามารถผลิตได้ เนื่องจากมีผลต่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ของ World Economic Forum (WEF) และสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) ในส่วนของการอำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตจากราชการ และการลดขั้นตอนและอุปสรรคลง จะช่วยให้สามารถผลิตยาเองในประเทศได้มากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ ซึ่งหากอย.ต้องการงบประมาณหรือกำลังคนเพิ่มให้ทำเรื่องขอสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งพร้อมที่จะสนับสนุน</p> <p>นโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งทำได้ 2 ด้านคือ การเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย อยากรู้เรื่องช่วยเหลือในส่วนการลดรายจ่าย โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการคิดช่องทางการกระจายความรู้ด้านสุขภาพ ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงนักศึกษาแพทย์แต่ละมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วม โดยสธ.ควรจัดสรรงบประมาณไปใช้ในโครงการรักษาพยาบาลในชนบท และพื้นที่ห่างไกลมากขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>แพทย์-พยาบาลร้องนับอายุราชการ</p> <p>-เสนอข่าว ตัวแทนบุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล สังกัดสสจ.แพร่ นำโดย นางนพนรี ใจถา ผอ.รพ.สต.นาตุ้ม อ.ลอง จ.แพร่ นำคณะจำนวน 20 คน เข้าพบ นพ.ศตเทพ บุญทอง นพ.สสจ.แพร่ เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในการคิดอายุราชการ โดยระบุว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติระเบียบราชการเรื่องอายุราชการ เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้จบการศึกษาและเข้าทำงานตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2547 ซึ่งขณะนั้นมีนโยบายจำกัดจำนวนข้าราชการ ทำให้ต้องเป็นพนักงานราชการไปก่อน และกระทรวงยืนยันว่า จะได้รับสิทธิเท่าเทียมข้าราชการทุกประการ และต่อมามีมติกรม.วันที่ 30 กันยายน 2558 เห็นชอบให้มีการเยียวยากลุ่มข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ให้นำอายุราชการตั้งแต่วันที่เริ่มงานจริง แต่ไม่มีผลครอบคลุมกลุ่มบุคลากรช่วงปี 2543-2546 ที่ได้รับการบรรจุในช่วงปี 2557 จึงต้องการให้มีการแก้มติกรม.หรือกฎหมายการนับอายุราชการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จ บำนาญ หรือให้จ่ายเงินชดเชยเป็นเงินบำเหน็จ โดยการคำนวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย คุณด้วยระยะเวลาราชการที่เป็นพนักงานของรัฐ โดยเศษของปีให้นำเป็น 1 ปี</p> <p>นพ.ศตเทพ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องดูรายละเอียดว่า ก.พ.มีคำสั่งอย่างไร ถ้ายืนยันได้จริงว่าก.พ.ไม่นับอายุราชการจะต้องส่งไปที่ส่วนกลางเพื่อพิจารณาเยียวยาต่อไป</p>
มติชน	<p>อนุบัญญัติควบคุมโรค 6 ฉบับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วยรมต.ประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย ว่า ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบร่างอนุบัญญัติ 6 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้แก่</p> <p>-ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแทน ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีที่ผู้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ละเลยไม่ดำเนินการตามคำสั่ง พ.ศ. ...</p> <p>-ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. ...</p> <p>-ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. ... และร่างประกาศ/ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา การเฝ้าระวัง การป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. ... 2.ร่างประกาศฯ ว่าด้วยวิธีการอื่นใดซึ่งผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบช่องทางเข้าออกต้องปฏิบัติเพิ่มเติม พ.ศ. ... และ 3.ร่างระเบียบฯ หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558</p>
มติชน คอลัมน์ เก็บมาเล่า	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า มีแนวโน้มพบผู้ป่วยมือเท้าปากเพิ่มขึ้น เนื่องจากฝนตกชุกอากาศเย็นและชื้น โดยจะพบผู้ป่วยมากในเดือนกรกฎาคมจนถึงช่วงปลายฝนต้นหนาว จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 มกราคม-4 กรกฎาคม 2559 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยสะสม 25,083 คน เสียชีวิต 1 คน ร้อยละ 80 เป็นเด็กเล็กอายุ 1-3 ปี ส่วนใหญ่พบระบาดในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล รวมทั้งสวนสนุกในห้างสรรพสินค้า หากบุตรหลานป่วยเป็นโรคนี้อาจให้หยุดเรียนนอนพักที่บ้าน และสังเกตสัญญาณอันตรายโรคแทรกซ้อน ได้แก่ ไข้สูงไม่ลดลง เด็กซึมลง อาเจียนบ่อย หายใจหอบ และแขนขาอ่อนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที</p>
มติชน,แนวหน้า ,สยามรัฐ	<p>แพคเกจสุขภาพชาวต่างชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำแพคเกจด้านสุขภาพ เป็นกรณีพิเศษแก่ชาวต่างชาติกลุ่มสแกนดิเนเวียและนอร์ดิก 5 ประเทศ ได้แก่ สวีเดน ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมเดินทางมาใช้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย ประเภทบริการตรวจสุขภาพ และประเภทบริการทันตกรรม และเตรียมเปิดรับสมัครคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ที่ผ่านมาตรฐานสากลเจซีไอ 53 แห่งทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนสิงหาคม 2559 จากนั้นจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ความเห็นชอบและเปิดตัวโครงการ คาดว่าจะเริ่มในเดือนสิงหาคม จนถึงธันวาคม 2559</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ สยามรัฐ มติชน บ้านเมือง	<p>สั่งปิดคลินิกทันตกรรม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดี สบส. เปิดเผยว่า ได้มีคำสั่งปิดคลินิกทันตกรรม “เดินทัวันคลินิก” ที่มี ทพญ.กฤษณีย์ พรธิติเนศ เป็นผู้ประกอบกิจการ เป็นระยะเวลา 30 วัน เนื่องจากไม่มีทันตแพทย์ประจำคลินิก และให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการแทน โดยเป็นการปิดชั่วคราวเพื่อให้จัดหาผู้ดำเนินการ มาประจำที่คลินิกให้เป็นไปตามมาตรฐาน หากมีการแก้ไข สามารถยื่นเรื่องขอเปิดให้บริการใหม่ได้ที่ สบส. ซึ่งจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบมาตรฐานทั้งหมด ก่อนเพิกถอนคำสั่งปิด หากยังไม่แก้ไข จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล</p> <p>จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า คลินิกดังกล่าวมี 2 สาขา อีกสาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน จึงให้สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะตรวจสอบมาตรฐานด้วย ขณะเดียวกันให้ตรวจสอบคลินิกทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ กทม. โดยเฉพาะคลินิกที่มีสาขาย่อย ว่ามีการนำบุคคลอื่นที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะมาให้บริการประชาชนหรือไม่ และประสานไปยังสสจ.ทั่วประเทศ ให้ตรวจสอบคลินิกทุกแห่งในพื้นที่ หากพบแห่งใดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ปิดกิจการชั่วคราวทันที</p>
ข่าวสด	<p>รณรงค์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิริวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้ให้หอสม.รณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ให้เร็วขึ้นก่อน 12 สัปดาห์ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแล ตรวจคัดกรองโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย ได้รับยาบำรุงครรภ์ครบถ้วน เนื่องจากเซลล์สมองของเด็กจะเริ่มสร้างตั้งแต่ตั้งครรภ์ เพิ่มขนาดและจำนวนเชื่อมโยงกันเป็นข่ายใยเส้นประสาท ตั้งแต่อายุประมาณ 8 สัปดาห์ไปจนถึงอายุ 2 ขวบ</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>โฆษณาแพทย์ทางอินเทอร์เน็ต</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงการโฆษณาทางการแพทย์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยยกกรณีของจีน ที่มีการโฆษณารักษาโรคมะเร็งอย่างเปิดเผย และมีผู้ใช้โปรแกรมค้นหาของบริษัทไปตู้ (Baidu) เข้าสืบค้นและหลงเชื่อเข้าทำการรักษาจนเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งในประเทศไทยก็มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนทั่วไปและอินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดียว่ามีผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจผิด ดังนั้น ควรใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจเข้ารับรักษา หรือเชื่อข้อมูลดังกล่าว เพราะอาจถึงขั้นเสียชีวิตอย่างกรณีประเทศจีนได้</p>
มติชน	<p>สถาบันโรคทรวงอก</p> <p>-เสนอสรุปข่าว กล่าวถึงผลงานสถาบันโรคทรวงอก ในปี 2558 ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 โครงการ เริ่มเปิดโครงการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ได้แก่ 1.โครงการผ่าตัดลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวนหัวใจหรือ Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) 2.โครงการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว โดยใช้อุปกรณ์พิเศษ เรียกว่า Mitral Clip ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดี ผู้ป่วยสามารถออกจากสถาบันเพื่อพักฟื้นที่บ้านได้เฉลี่ยภายใน 8 วัน</p>
ข่าวสด	<p>ผลประกวดโลโก้ '100 ปีสาธารณสุขไทย'</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. แถลงประกาศรางวัลโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "100 ปีสาธารณสุขไทย" โดยมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 250 แบบ ผู้ชนะเลิศได้แก่ น.ส.พรสิณี บุญชัยสิทธิ์ พงศ์ และนายกานต์พิสุทธิ์ ยุกตานนท์ ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 100,000 บาท</p> <p>สัญลักษณ์ "100 ปี สาธารณสุขไทย" ได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานเทพของกรีกคือ เทพอพอลโล หรือไม้คักดีลีธีของอพอลโล ซึ่งมีงู 2 ตัวพันรอบไม้เท้า เป็นความหมายของตราสัญลักษณ์ทางการแพทย์ โดยประยุกต์เลขไทยเข้ากับงู คงความหมายโลโก้เดิมไว้ และใช้สีเขียวเพื่อคงเอกลักษณ์เดิม เน้นความเรียบง่ายใช้ได้ทุกโอกาส</p>
มติชน	<p>สัญลักษณ์ "ทางเลือกสุขภาพ"</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ออย. ประกาศใช้สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ล่าสุดมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์ดังกล่าว 24 ผลิตภัณฑ์ จาก 9 บริษัท แยกเป็นกลุ่มเครื่องดื่ม 22 ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเครื่องปรุงรส 2 ผลิตภัณฑ์ คาดว่าหลังจากมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้ และมีการประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบ จะมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองฉลากโภชนาการเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการเข้าร่วมสมัครได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและขออนุญาต จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://healthierlogo.com หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า</p>	<p>ออย.สร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้จัดทำโครงการ“On Tour for Oryor Fan (ออย.แฟนคลับ)” ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อค้นหากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิตนักศึกษาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำ จากมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ช่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ ออย. โดยได้แฟนคลับ ออย. รุ่นแรก 4 ทีม ได้แก่ ทีม HEALTH EDKASETSART และทีม EDKU จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ทีม Nurse_RSU จากมหาวิทยาลัยรังสิต และทีม YPR จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางบอกต่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งคำโฆษณาที่หลอกลวงโอ้อวดเกินจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร โฆษณาอวดอ้างลดความอ้วน ผลิตภัณฑ์อาหารโฆษณาอวดอ้างรักษาโรค ผลิตภัณฑ์อาหารโฆษณาอวดอ้างทางเพศและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโฆษณาอวดอ้างทำให้หน้าขาว ด้วยการจัดทำชิ้นงานให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และโพสต์ลงบน Facebook Fanpage Oryorfanclub และทางสื่อ Social Mediaเช่น Twitter / Instagram (IG) ของน้องๆ แฟนคลับ ออย. เป็นต้น</p>
<p>มติชน</p>	<p>เคล็ดลับสุขภาพดี</p> <p>-เสนอข่าว อ.สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านโภชนาการ ในฐานะที่ปรึกษากรมอนามัย กล่าวในงาน Eat Right – Eat Organic เติมสุขภาพดี วันละ 400 กรัม จัดโดย สสส. เกี่ยวกับเคล็ดลับของการมีสุขภาพดีในวัย 66 ปี โดยกินแบบธรรมชาติตามหลักโภชนาการ และแนะนำอาหารคลีนแบบไทยๆ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อ คือ 1.เป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบในการปรุงมาจากธรรมชาติ 2.ต้องกินครบ 5 หมู่ 3.ต้องเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งแต่น้อย ไม่ทอด 4.ไม่กินรสจัด และ 5.เน้นเนื้อปลา หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ใหญ่</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน360องศา</p>	<p>แชร์ข้อมูลเท็จน้ำยาบ้วนปาก</p> <p>-เสนอข่าว มีการแชร์บทความแปลจากต่างประเทศเกี่ยวกับ 10 ประโยชน์ของน้ำยาบ้วนปาก เช่น ทาหน้ารักษาสิ่วดับกลิ่นรักแร้ ฯลฯ โดยระบุยี่ห้อและพาดหัวเรื่องเรียกความสนใจ ซึ่งเพจ Drama-addict ได้โพสต์ให้ความรู้และเตือนว่าไม่สมควรทำตาม ไม่ควรเชื่อทำตามและแชร์ต่อ เพราะสินค้าบางอย่างมักทำการตลาดโฆษณาในรูปแบบบทความหวังดี มีประโยชน์ ยิ่งเป็นบทความแปล ผู้แปลอาจแปลผิด เช่น ข้อที่แนะนำให้แช่เท้าในน้ำยาบ้วนปากวันละครั้ง ชั่วโมงทุกวัน ช่วยรักษาอาการเห็บขาได้ เมื่อเข้าไปอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษ พบคำว่า “Toenail Fungus” หมายถึงเชื้อราที่เล็บเท้า ไม่เกี่ยวกับการรักษาอาการเห็บขา</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>กะปิปลอม</p> <p>-เสนอข่าว นางมะลิ อยู่กำเนิน แม่ค้าร้านขายอาหารตามสั่งในซอยอินทามระ 40 เขตห้วยขวาง กทม. แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี พร้อมทั้งมอบกระปุกบรรจุกะปิ จำนวน 2 กระปุก ให้เจ้าหน้าที่ สสจ.ปทุมธานีเพื่อตรวจสอบ โดยระบุว่า ชื้อกะปิดังกล่าวจากร้านค้าภายในวัดเจติยหอย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เมื่อนำมาทำอาหารให้ลูกค้าพบว่า กะปิที่ซื้อมาไม่ละลาย ยืด เหนียว และเป็นก้อน เมื่อจับเนื้อกะปิที่ผัดแล้วพบว่า มีลักษณะเหนียวติดมือ มีกลิ่นกะปิเล็กน้อย จึงนำมาแจ้งความเพื่อให้มีการตรวจสอบต่อไป</p>
<p>new)108 คอลัมน์ Thailand</p>	<p>อาการคืบหน้าครูดัดให้รถไฟทับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรีศักดิ์ ภูเงิน แพทย์ชำนาญการพิเศษกระดูกและข้อ รพ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ตอนนี้อาการผู้ป่วยดีขึ้น ความดันโลหิตดี การหายใจดีขึ้น แพทย์ได้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้ว และสามารถที่จะสื่อสารกับแพทย์ได้ แต่ภาพโดยรวมของอาการยังถือว่าวิกฤต และต้องคอยเฝ้าระวังโรคแทรกซ้อนที่จะตามมา และต้องดูแลเรื่องจิตใจของคนที่ใช้โดยทีมแพทย์จิตเวชได้เข้ามาให้การให้คำปรึกษา และทำการรักษาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ ทั้งนี้ จากการสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่พยายามฆ่าตัวตาย เบื้องต้นระบุว่าเครียดเรื่องงาน</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>ร้อยเอ็ดเปิดศูนย์แพทย์แผนไทยสาเกตนคร</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุสรณ์ แก้วกัจจาล ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เปิดศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สาเกตนคร ที่บ้านเปลือย ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งจะ เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ และส่งเสริมให้ชุมชนหันกลับมาใช้การรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก</p>
<p>มติชน</p>	<p>ประชาคมงดเหล้า</p> <p>-เสนอข่าว นายเรวัต อัมพวานนท์ ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการประชาคมงดเหล้าจังหวัดสิงห์บุรี เตรียมขับเคลื่อนโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์ ปีที่ 2 สนับสนุนการทำงาน ควบคุมปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	เดินร่าแวงโก้ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง -เสนอข่าว นักวิจัยพบว่า การเดินร่าแวงโก้ตามแบบอาร์เจนตินา ช่วยให้คนไขโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดเดินเชลลดลงถึงร้อยละ 56 และยังช่วยให้รู้สึกสนุก โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของรัฐโอไฮโอ แห่งอเมริกา กล่าวว่าผู้ป่วยจากโรคมะเร็งที่รักษาหายมีเพิ่มขึ้น และยังช่วยให้คนไข้มีคุณภาพของชีวิตหลังจากพ้นจากโรค
บ้านเมือง	วิธีใช้กล่องโฟม -เสนอข่าว ดร.ออลก้า โนเดนโก นักวิทยาศาสตร์อาวุโส แนะนำวิธีเลี้ยงสารสไตรีนจากตัวโฟมและสารเคมีอื่นที่หลุดออกมาปนในอาหาร โดยให้เลี้ยงใส่ของร้อน เพราะอาจทำละลายสาร "สไตรีน" ออกมาปนในของกินได้ เลี้ยงใส่ของที่เป็นกรด เช่น แกงเผ็ดเปรี้ยว เลี้ยงใส่ของที่มีไขมันสูงหรือแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำละลายได้ และให้ใช้ภาชนะอื่นแทน
มติชน	เตือนจับสุนัขเลี้ยงติดเชื้อ -เสนอข่าว ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ รายงานในวารสารวิชาการบีเอ็มเจ เคส รีพอร์ตเตือนอันตรายจากการจับสุนัขที่เลี้ยงไว้ในบ้านว่าอาจติดเชื้อที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้ โดยมีกรณีหญิงชาวอังกฤษวัย 70 ปี ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังเกิดอาการปวดไม่ชัดและล้มคว่ำหน้าอยู่กับเก้าอี้ เมื่อตรวจเลือด พบว่าติดเชื้อแบคทีเรียชื่อ "แคปโนไซโตฟากา คานิมอร์ซัส" (Capnocytophaga canimorsus) ซึ่งพบมากในปากของสุนัขและแมว โดยผู้ป่วยรายนี้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับสุนัขเลี้ยง และถูกเลียก่อนเกิดอาการ
new)108 คอลัมน์ World	ออสเตรเลียเผชิญวิกฤตเบาหวาน -เสนอข่าว นายเกร็ก จอห์นสัน ผู้อำนวยการเบาหวานออสเตรเลีย เผยว่า แต่ละปีโรงพยาบาลรับผู้ป่วยเป็นแผลที่เท้าเพราะเบาหวาน 10,000 ราย ในจำนวนนี้ถูกตัดขาไปกว่า 4,400 ราย ทั้งที่ร้อยละ 85 ไม่จำเป็นต้องถูกตัดขาตรวจพบและรักษาอย่างเหมาะสมแต่เนิ่น ๆ จึงขอให้ผู้ป่วยเบาหวานตรวจเท้าอย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ครั้งตาม คำแนะนำของแพทย์